

ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2556

จำหน่ายข้าวจำหน่ายมูตีสี่ซีเครดิทลป 'วรงค์'ชงป.ป.ช.

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2556 มูตีสี่ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก ได้ออกรายงานแนวโน้มสินเชื่อของมูตีสี่ โดยในส่วนของไทยนั้นได้ระบุว่า ภาวะขาดทุนจากโครงการรับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาล ทั้งที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดในอนาคตนั้น หากรัฐบาลไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ก็จะทำให้เกิดความยากลำบากต่อการบรรลุเป้าหมายจัดทำงบประมาณสมดุลภายในปี 2560 และจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของประเทศที่ลดลง

มูตีสี่ระบุในรายงานว่า ผลขาดทุนของโครงการรับจำหน่ายข้าวในฤดูกาลผลิต 2554/55 มีมากกว่าที่กระทรวงการคลังได้คาดการณ์ไว้ โดยขาดทุนถึง 200,000 ล้านบาท สูงกว่าที่ธนาคารโลกประเมินไว้ที่ 115,000 ล้านบาท และกระทรวงการคลังประเมินไว้ที่ 70,000-80,000 ล้านบาท ทำให้การประเมินก่อนหน้านี้ว่า โครงการรับจำหน่ายข้าวในปี 2554/55 จะขาดทุนเป็นปริมาณเท่ากับ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ชยับขึ้นไปอยู่ที่ 1.7% ต่อจีดีพี หรือคิดเป็น 7.8% ของรายจ่ายทั้งหมดในปี 2555

"การขาดทุนที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำหน่ายข้าวจะมีมากขึ้นไปอีก จากการอุดหนุนเพิ่มเติมต่อเนื่องของรัฐบาล ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความตั้งใจลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศ โดยก่อนหน้านี้เราคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2556 จะขาดดุล 3.1% ต่อจีดีพี ซึ่งสิ่งที่เผชิญอยู่นี้จะทำให้เป้าหมายในการจัดงบประมาณสมดุลในปี 2560 ของไทยทำทลายอย่างยิ่ง รวมถึงยังเป็นปัจจัยลบต่อเครดิตประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ Baa1 คือแนวโน้มมีเสถียรภาพด้วย" มูตีสี่ระบุในรายงาน

นายกิตติรัตน์กล่าวเรื่องนี้ว่า ยังไม่ สามารถให้ความเห็นหรือข้อมูลใดๆ ได้ เนื่องจากยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ได้ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง สำคัญงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษาข้อมูลเพื่อชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวต่อไป

"ผมยังไม่มีโอกาสดูข้อมูลที่ชัดเจน จึงยังไม่อยากให้ความเห็นอะไร" นายกิตติรัตน์ย้ำและอธิบายถึงการขาดทุนในโครงการว่า ได้ชี้แจงแล้วในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า โครงการดังกล่าวได้ผลในภาพรวมและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ขณะที่เกษตรกรก็มีความเป็นอยู่และรายได้ที่ดีขึ้นด้วย

นางวัชรวิญญูตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีความตั้งใจทำโครงการรับจำหน่ายข้าวถาวร เป็นเพียงการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะโครงการที่ทำอยู่ปัจจุบันจะมีการเพิ่มขีดความสามารถให้ชาวนาควบคู่ด้วย ซึ่งจะจัดพื้นที่ปลูกข้าว (โซนนิ่ง) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวในโซนนิ่งต่อไปในอนาคต

นางวัชรวิญญูตายนกล่าวถึงกรณี คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำหน่ายข้าวได้สรุปโครงการว่าขาดทุนรวม 260,000 ล้านบาท ว่า ยังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าคำนวณตัวเลขจากอะไรบ้าง เมื่อข้าวในสต็อกของรัฐบาลจากโครงการรับจำหน่ายปี 2554/55 และปี 2555/56 ยังไม่ได้รับขายออกจนหมด ยังเหลืออีกจำนวนมาก ดังนั้น จะอ้างว่าขาดทุนเป็นมูลค่าดังกล่าวคงไม่ถูกต้องนัก

นางวัชรวิญญูตายนกล่าวอีกว่า หลังจากที่เป็นการขุดได้พยายามติดต่อขอข้อมูลไปยังกระทรวงการคลัง แต่ได้รับคำตอบว่า ผู้ใหญ่ไม่ให้ข้อมูล กระทรวงจึงยังไม่ชี้แจงอะไร เพราะเคยชี้แจงไปแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อ และไม่ยอมให้ฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว อยากให้ฟังข้อมูลรอบด้านมากกว่า ในฐานะคนทำงานยืนยันว่า ตัวเลขขาดทุนไม่น่ามากถึง 260,000 ล้านบาท เพราะใช้เงินในโครงการรับจำหน่ายปี 2554/55 ไปรวม 2 รอบ 337,000 ล้านบาท และเงินที่คาดว่าจะใช้ของปี

2555/56 ทั้ง 2 รอบ 302,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการยังไม่ได้ปิดบัญชีเพราะข้าวยังขายไม่หมด จึงไม่น่าคำนวณได้ว่ามีผลขาดทุนเท่าไร

"การคืนเงินขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กระทรวงการคลังนั้น ยังถือว่าใกล้เคียงกับแผนที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้การคืนเงินล่าช้า เนื่องจากข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ผู้ซื้อยังชงของไม่หมด จึงไม่มีการเก็บเงินค่าข้าวในส่วนนั้น แต่ได้เร่งรัดแล้ว ส่วนสัญญาใหม่ๆ จะให้ชำระค่าข้าวก่อนขนออกจากโกดัง" นางวัชรระบ

วันเดียวกัน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นผู้อภิปรายเปิดโปงโครงการจำนำข้าวอย่างต่อเนื่อง เปิดผยว่า ในวันพุธที่ 5 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น.จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบการระบายข้าวค้างเก่าในโครงการรับจำนำปี 2554/55 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.54 ที่มีนายภูมิ สารผล อดีต รมช.พาณิชย์ เป็นประธาน และมี พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการ รมว.พาณิชย์ ร่วมเป็นกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกช เป็นประธาน และมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีต รมว.พาณิชย์ รวมอยู่ในคณะกรรมการด้วย เพราะการระบายข้าวมีการ ทุจริตที่สมรู้ร่วมคิด ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ การยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.จึงยื่นฟ้องคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด โดยที่ไม่ละ เว้นข้าราชการและภาคธุรกิจที่สมรู้ร่วมคิดด้วย

นพ.วรงค์แสดงความกังวลว่า รูปแบบการระบายข้าวดังกล่าวอาจลามถึงปัจจุบัน จึงได้ขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการระบายข้าวต่อเนื่องจนถึงสมัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์เพิ่มเติมด้วย และยังสามารถเตรียมนำข้อมูลการระบายข้าวที่มีรายละเอียดต่างๆ มาทำเป็นแอนิเมชันความยาว 2 นาที เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจติดตามผ่านโซเชียลมีเดียได้เข้าใจง่ายด้วย รวมทั้งรายละเอียดก็จะนำไปทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะได้เตรียมตั้งชื่อการอภิปรายภาค 3 แล้วว่าจุดจบจำนำข้าว หรืออวสานรัฐบาลยิ่งลักษณ์

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข่าวที่พนมเปญโพสต์ระบุว่า ไทยเป็นผู้ซื้อข้าวกัมพูชาอันดับ 4 ว่า ไม่รู้สึกผิดปกติ เพราะคาด การณ์อยู่แล้วว่าหากรัฐบาลใช้นโยบายจำนำข้าว โดยรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาด ก็จะดึงข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา จึง อยากให้กระทรวงพาณิชย์ทบทวนนโยบายไรซ์เทรดโซน ที่จะซื้อข้าวสารจากกัมพูชามาแปรสภาพเป็นข้าวเปลือกเพื่อทำตลาด

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

อ้างผู้ซื้อขนข้าวชำทำให้คืนเงินคลังสะดุด

นางวัชร วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำบัญชีหนี้เงินและกรอบวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ไม่มีแผนที่จะขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานอุมัติเงินกู้เพื่อใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 รอบ 2 เพิ่มเพราะสภาพคล่องในโครงการยังดีอยู่ โดยการคืนเงินให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังถือว่าใกล้เคียงกับแผนที่ได้ให้ไว้เมื่อต้นปี แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้การคืนเงินล่าช้าเนื่องจากข้าวจากโครงการรับจำนำปี 2554/55 ผู้ซื้อยังมาชงของไม่หมดจึงไม่มีการเก็บเงินค่าข้าวในส่วนนั้น เช่นเดียวกับโครงการปี 2555/56 ที่ข้าวบางส่วนอนุมัติขายไปแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่มารับมอบก็ทำให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคู่สัญญาไม่สามารถเก็บเงินค่าข้าวได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น การใช้จ่ายเงินในโครงการยังเป็นไปตามแผน ซึ่งอนุกรรมการฯ จะทำหน้าที่ในการประเมินสภาพคล่องและพิจารณาเสนอกรอบการกู้ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินการกู้หากจำเป็น ซึ่งขณะนี้การใช้จ่ายเงินยังเป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้คือ 4.1 แสนล้านบาทตามเดิม

"จำตัวเลขไม่ได้ว่าคืนเงินให้รทส.ไปเท่าไรแล้ว แต่ก็ใกล้เคียงกับแผนที่บอกไว้ ซึ่งการขายข้าวจะชำระเงินแล้วখনของไป ตอนนั้นก็เร่งให้มีการมาขนของและคืนให้รทส.เร็วขึ้นอีก อนุกรรมการที่เป็นประธานอยู่ จะทำหน้าที่ดูว่ามีเงินเข้ามาเท่าไร ต้องใช้ไปเท่าไร ดูถึงเดือนก.ย. 2556 ก็มั่นใจว่าเพียงพอ ไม่ต้องกู้เพิ่ม" นางวัชรีย์ กล่าว

สำหรับการออกมาระบุว่าโครงการรับจำนำขาดทุนถึง 2.6 แสนล้านบาทนั้น นางวัชรีย์ กล่าวว่า ในฐานะคนทำงานอยู่กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริง ยืนยันว่าตัวเลขขาดทุนไม่น่าจะมากถึง 2.6 แสนล้านบาท เพราะใช้เงินสำหรับโครงการรับจำนำปี 2554/55 ไป รวม 2 รอบ 3.37 แสนล้านบาท และเงินที่คาดการณ์ว่าจะใช้ของปี 2555/56 ทั้ง 2 รอบ 3.02 แสนล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ เพราะข้าวที่ได้ตกลงขายผ่านรัฐต่อรัฐของปี 2554/55 ผู้ซื้อยังชนไม่หมดเงินยังไม่ได้ครบ จึงสงสัยว่ามีการสรุปตัวเลขออกมาได้อย่างไร ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ขอข้อมูลดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังแต่ไม่ได้รับคำตอบ ล่าสุดจึงขอข้อมูลในส่วนที่คลังส่งไปรายงานนายกรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลดังกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์ชี้เป็นไปไม่ได้ข้าวเขมรสวมสิทธิ์จำนำ

นางวัชรีย์ วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร สรุปผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวว่า ขาดทุนประมาณ 260,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ตัวเลขการขาดทุนดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ เพราะโครงการรับจำนำปีการผลิต 54/55 และปี 55/56 ใช้วงเงินการรับจำนำเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านบาทเท่านั้น อีกทั้งในจำนวนเงินดังกล่าวมาจากหลายปีการผลิต ไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลนี้เท่านั้น ส่วนโครงการรับจำนำในปีการผลิต 55/56 ของรัฐบาลชุดนี้จะขาดทุนถึง 100,000 ล้านบาทหรือไม่ ต้องดูจากปริมาณข้าวที่ยังเหลืออยู่ในคลังกลาง รวมทั้งวิธีการคิดคำนวณปริมาณข้าวของคณะกรรมการปิดบัญชี ว่ามีวิธีการคิดอย่างไร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจากกระทรวงพาณิชย์เคยขอข้อมูลกรอบการคำนวณผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ที่ระบุว่าขาดทุน 260,000 ล้านบาท ไปที่กระทรวงคลังแล้ว แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยอ้างว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามเปิดเผยข้อมูล

เมื่อสื่อมวลชนถามว่า สามารถนำข้อมูลในการปิดบัญชีที่แล้วเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือไม่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดในการคำนวณทั้งหมด

ทั้งนี้ ยืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าวไม่มีเจตนาซื้อข้าวในราคาแพงเพื่อขายราคาถูก แต่ต้องการดึงราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น และยังมีความเชื่อว่าไม่ขาดทุน เพราะอัตราการขายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปีที่ผ่านมาที่ขยายตัว 6.4% มีส่วนมาจากโครงการรับจำนำด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยคืนเงินการระบายข้าวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท จากเป้าหมายปีนี้จะต้องคืนเงินให้ได้ 220,000 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ปริมาณการส่งออกข้าวของกัมพูชาเพิ่มขึ้น และบางส่วนไหลเข้ามายังประเทศไทย ทั้งยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ข้าวในจำนวนนี้จะนำมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำนั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรัฐบาลไทยยังห้ามนำเข้าข้าวเปลือกเข้ามาในประเทศอยู่ แม้มีรายงานการลักลอบนำเข้าข้าวสารมาบ้างก็ตาม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'เด่น'ได้ประมูลขายข้าวโปร่งใส

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ถูกโจมตีโครงการจำนำข้าวในการประชุมสภา ว่าข้อมูลที่ฝ่ายนำมาอภิปรายนั้นมีความคลาดเคลื่อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะการระบายข้าวครั้งล่าสุดนั้นเป็นการระบายข้าวเก่าเสื่อมคุณภาพของปี 2548/2549 ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม ทำให้

คณะกรรมการระบายข้าวนำออกมาประมูลปริมาณราว 2 แสนตันซึ่งมีการประกาศที่โออาร์อย่างชัดเจน และมีผู้ประกอบการหลายรายที่ประมูลได้ รวมทั้งโรงสีโซควรลักษณะที่ประมูลข้าวในโกดังของโรงสีทรัพย์ยืนยงในราคาตันละ 5,700 บาท

ทั้งนี้ การประมูลเป็นแบบเหมาคลังทำให้ผู้ที่ประมูลจะต้องเสี่ยงเอาเองว่าจะประมูลข้าวในโกดังใด และราคาเท่าใด อย่างไรก็ตาม เมื่อโซควรลักษณะสามารถประมูลได้ แต่ทางทรัพย์ยืนยงซึ่งเป็นเจ้าของโกดังรัฐเสนอซื้อต่อในราคา 12,000 บาทต่อตัน ทางโซควรลักษณะจึงขายให้ แต่เมื่อโซควรลักษณะจะต้องไปขนข้าวในส่วนที่เหลือ กลับไม่มีข้าวในโกดังจึงไปแจ้งต่อองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ในที่สุดเมื่อไม่มีข้าวส่งมอบให้ อ.ค.ส. จึงแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัททรัพย์ยืนยง

"ขณะนี้ยังเป็นคดีความกันอยู่ แต่ที่ฝ่ายค้านพูดเหมือนว่าเป็นพวกเดียวกัน จึงไม่น่าจะเป็นความจริง และไม่คุ้มบมิบขายเพราะมีการเปิดประมูลอย่างชัดเจน" นายณัฐวุฒิกล่าวและว่า ส่วนประเด็นเรื่องเลขฯ รมว.พาณิชย์ที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น ตนไม่ได้รับรู้จักแต่อย่างใด

ส่วนเรื่องการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวปี 2554/2555 นั้นยังไม่ทราบรายละเอียด ตัวเลขที่ว่าขาดทุนถึง 2.6 แสนล้านบาทนั้น ตนอยากทราบวิธีการคำนวณ และตั้งข้อสงสัยว่าได้มีการนำข้าวที่ยังไม่ได้จำหน่ายมาคำนวณด้วยหรือไม่ หากรวมแล้วคำนวณบนพื้นฐานความเป็นไปได้ของราคาที่สามารถขายได้หรือไม่ ซึ่งอย่างน้อยควรเป็นราคาต่ำสุดที่คาดว่าจะขายได้ จึงยังไม่น่าจะสรุปได้ว่าโครงการจำนำจะขาดทุนขนาดนั้น

สำหรับเงินที่ใช้ในโครงการจำนำข้าวซึ่งจะใช้เป็นเงินหมุนเวียนเมื่อมีข้าวเข้าโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะระบายออกไปผ่าน 5 วิธีการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้วเท่านั้น โดยล่าสุดมีเงินนำส่งคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้ว 1.4 แสนล้านบาท พร้อมทั้งยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการจำนำข้าวต่อไป โดยราคาจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ยังไม่ได้มีแนวทางลดราคาจำนำดังกล่าวลงแต่อย่างใด

ที่มา คมชัดลึก

ชาวนา-ผู้ส่งออก แหะรัฐ ปรับเกณฑ์รับจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับการสอบถามมากสำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2557 ว่าจะดำเนินการอย่างไร หลังโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 สิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ โดยชาวนายังต้องการให้มีโครงการรับจำนำต่อไป หากไม่มีก็จะถูกนายทุนกดราคาซื้อข้าวเหมือนในอดีต

"ก็เข้าใจในเรื่องการขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวในราคาไม่เท่ารับจำนำ แต่การพุงราคาข้าวไม่ว่าแบบใดก็ขาดทุน คงต้องมีส่วนการลดภาระรัฐบาลโดยปรับหลักเกณฑ์ คือกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและวงเงินการให้สิทธิรับจำนำของชาวนาต่อรายที่เป็น เจ้าของที่ดินหรือทำนาจริง เพราะกว่า 80% ที่เป็นชาวนารายย่อยจะมีผลผลิตไม่มาก และเงินจำนำต่อรายก็ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อรอบ โดยไม่ต้องกำหนดว่าจะรับจำนำทุกเมล็ด" นายประสิทธิ์กล่าว

ด้านนายชู เกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การซื้อขายข้าวช่วง 2-3 เดือนนี้ยังไม่คึกคัก ตลาดรอดูสถานการณ์ เพราะผลผลิตข้าวใหม่ในหลายประเทศกำลังออกตลาด โดยเฉพาะข้าวเวียดนาม และนโยบายระบายข้าวในสต็อกของหลายประเทศ โดยเฉพาะอินเดียและไทย ซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะระบายเป็นระยะๆ ทำให้ตลาดลังเลและนำเข้าข้าวตามที่จำเป็น ทำให้ราคาข้าวโลกยังผันผวน และแข่งขันลดราคา การส่งออกข้าวไทยยังชะลอตัวจากปีก่อน ปริมาณส่งออกต่อเดือนก็ต่ำกว่าปีก่อนไม่ถึง 5 แสนตัน โดยช่วง 4 เดือนการส่งออกข้าวไทยมีกว่า 2 ล้านตัน คิดลบกว่า 10% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

"รัฐควรทบทวน หากจะยังรับจํานำก็ควรดูราคาไม่ให้สูงเกินที่ตลาดจะรับได้ เพื่อให้ข้าวไปอยู่กับพ่อค้าบ้าง ส่วนสต็อกเดิมก็น่าจะปล่อยระบายแม้จะขาดทุน แต่จะดีกว่าที่เก็บข้าวในโกดังไว้นานๆ แล้วเสื่อมสภาพขายได้ราคาต่ำลงเรื่อยๆ ผมว่ายอมขาดทุนน้อยดีกว่าขาดทุนมาก ก็รับรู้กันมาตลอดว่า โครงการรับจํานำข้าวขาดทุน แต่ไม่ชัดเจนว่าขาดทุนจริงๆ เท่าไรแน่ เพราะมักอ้างเป็นความลับ รัฐบาลน่าจะใช้ออกาสนี้เปิดเผยข้อมูล เชื่อว่าสังคมจะรับได้หากขาดทุนเพื่อช่วยชาวนาทั้งหมด ไม่ใช่มีอะไรที่แอบแฝง" นายชูเกียรติกล่าว

ที่มา นสพ.มติชน

โรงสีขงระบายข้าวผ่านเอเฟด

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวเปิดเผยว่า กลุ่มโรงสีกำลังจัดทำรายละเอียดและวิธีการระบายข้าวรัฐบาลในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอเฟด) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดจะเพิ่มการซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดเอเฟดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพยุงราคาข้าวเปลือกและระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยกลุ่มโรงสีเห็นด้วยที่จะระบายข้าวในตลาดเอเฟด แต่ต้องมีการวางหลักเกณฑ์ที่จูงใจเพียงพอ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ได้รับความสนใจและกลายเป็นเครื่องมือในการกดตันราคาข้าวแทน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่ผ่านมายังไม่เคยระบายข้าวเปลือกในเอเฟด เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ประกอบว่าจะคิดราคา ต่างจากข้าวสารที่มีเกณฑ์กลางกำหนดแล้ว เบื้องต้นจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนนายหน้าค้าข้าวเปลือก โดยการเปิดให้ชาวนานำข้าวมาฝากขาย มีการชดเชยราคาข้าวบางส่วน หากการเสนอซื้อข้าวจากโรงสีนั้นอาจต่ำกว่าราคาตลาด และมีการส่งมอบข้าวเปลือกจริงตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐประหยัดทั้งการจัดเก็บและพยุงราคาข้าว ซึ่งการระบายต่อครั้งไม่ควรต่ำกว่า 5 แสนถึง 1 ล้านตัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า กลุ่มโรงสีได้มีการทำหนังสือเสนอถึงคณะกรรมการกำช้ดูแลโครงการรับจํานำ ขอให้ทบทวนยกเลิกประกาศ พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยกำหนดห้ามขนย้ายข้าวข้ามจังหวัดสำหรับ 10 จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่อ้างป้องกันการทุจริตและสวมสิทธิข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชาและพม่า และต้องมีใบอนุญาตขนย้ายก่อนมีการขน Ad 6x10 ย้าย ซึ่งกลุ่มโรงสีเห็นว่าเป็นการสร้างความสะดวกร่อนกับการค้าปกติ และเพิ่มขบวนการเก็บส่งการล้กลอบขนข้าวตามจังหวัดให้สูงขึ้น

ที่มา มติชน

ธ.ก.ส.อ่วม! ส่อวิดเงินจํานำข้าวคืน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานตัวเลขวงเงินที่ใช้ในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ช่วงเวลาการผลิตปี 2554/2555 และปี 2555/2556 มีวงเงินสูงกว่า 6.6 แสนล้านบาทแล้ว ซึ่งสูงกว่ากรอบวงเงินดำเนินโครงการ ตามมติกรม.เมื่อเดือนต.ค. 2555 โดยแบ่งเป็นเงินกู้ วงเงิน 4.1 แสนล้านบาท และสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. วงเงิน 9 หมื่นล้านบาท โดยประมาณการว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ 2556 หรือสิ้นเดือนก.ย. วงเงินที่ใช้ดำเนินการจริง อาจจะสูงถึง 7 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ตัวเลขการดำเนินโครงการที่สูงกว่ามติ กรม. ที่กำหนดไว้ดังกล่าว อาจส่งผลต่อการตั้งงบประมาณชดเชยคืนให้แก่ ธ.ก.ส. ในส่วนของวงเงินที่เกินจากที่วงเงินขายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ต้องจ่ายเงินให้จำนวน 1.5-1.3 แสนล้านบาท เนื่องจากมติกรม.กำหนดกรอบวงเงินดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรไว้ไม่เกิน 5 แสนล้านบาท หากกระทรวงการคลังจะชดเชยให้ ก็ต้องมีมติกรม.รองรับให้ขยายกรอบวงเงินโครงการ เพราะจะผิดกฎหมายทันที

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า เดิม ธ.ก.ส. มีแผนที่จะขอให้ส่วนต่างการก่อก่อนที่ยังไม่เต็มเพดาน โดยให้กระทรวงการคลังจัดหา หรือ ค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติม หรือออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้จะต้องชี้แจงและอธิบายให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรับจํานำข้าว เพราะปัจจุบันทั้งองค์การ

คลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังคงออกไปประหวนจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 เกือบจะถึง 15 ล้านตันแล้ว และมีแนวโน้มรับจำหน่ายนาปรังอีก 7 ล้านตัน ทำให้ ธ.ก.ส.เกรงว่าจะมีวงเงินใช้ดำเนินโครงการไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม หาก ครม. ยืนยันว่าจะไม่ขยายกรอบวงเงิน กระทรวงการคลังก็คงไม่สามารถกู้เงิน ทำให้ ธ.ก.ส. มีข้อจำกัดในการกู้เงิน นอกจากนั้น ขณะนี้การก่อกำหนดตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ เกือบเต็มเพดานแล้ว โดยมีส่วนต่างๆ ที่ยังสามารถก่อกำหนดหรือกู้เงินได้อีกประมาณ 7 หมื่นล้านบาท แต่กระทรวงการคลังต้องสำรองวงเงินกู้ไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการลงทุนอื่นๆ ที่มีความจำเป็นด้วย จะให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวเปลือกอย่างเดียวคงไม่ได้

"กระทรวงพาณิชย์ จะต้องเสนอ ครม. เพื่อขอขยายกรอบวงเงินดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก ซึ่งล่าสุดมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการรับจำหน่ายข้าวด้วย เคยยืนยันมาแล้วว่า จะไม่ขยายกรอบวงเงิน แต่จะให้ใช้เงินหมุนเวียนจากการระบายข้าว มาใช้รับจำหน่ายข้าวรอบใหม่ ฉะนั้นหากไม่มีมติครม. รองรับ วงเงินที่ ธ.ก.ส. จ่ายไปในการรับจำหน่ายข้าวส่วนที่เกินก็อาจไม่ได้รับชดเชยคืน และอาจต้องรับภาระวงเงินนั้นไว้เอง ซึ่งต้องดูว่าจะกระทบต่อสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. หรือไม่"

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กล่าวว่า ในที่ประชุมกขช. นัดล่าสุด ได้มีรายงานเกี่ยวกับวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการจำหน่ายข้าว โดยนาปี 2554/2555 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ไปแล้ว 118,576 ล้านบาท เป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. เอง 9 หมื่นล้านบาท เงินกู้จากสถาบันการเงิน 28,576 ล้านบาท ส่วนโครงการจำหน่ายนาปรังปี 2555 ธ.ก.ส. จ่ายเงินกู้ไปแล้ว 218,670 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน 193,910 ล้านบาท เงินจากการระบายข้าว 20,850 ล้านบาท ธ.ก.ส. สำรองจ่าย 3,910 ล้านบาท ขณะที่ ครม. อนุมัติให้นำเงินกู้จำหน่ายข้าวไปใช้ในโครงการมันสำปะหลัง 27,836 ล้านบาท และใช้ในโครงการแทรกแซงยางพารา 15,000 ล้านบาท รวมวงเงินกู้จากสถาบันการเงินปี 2554/2555 เท่ากับ 265,322 ล้านบาท ยังคงเหลือวงเงินกู้ 3,838 ล้านบาท จากที่ ครม. อนุมัติกู้ 269,160 ล้านบาท

วงเงินที่ใช้ในการดำเนินการปี 2555/2556 ครม. อนุมัติกู้เงิน 140,840 ล้านบาท กระทรวงการคลังกู้ถึงเดือนเม.ย. 107,428 ล้านบาท คงเหลือ 33,412 ล้านบาท รวมกับวงเงินกู้คงเหลือปี 2554/2555 จึงเท่ากับมีวงเงินกู้คงเหลือเพียง 37,250 ล้านบาท ขณะที่ ธ.ก.ส. จ่ายเงินจำหน่ายข้าวไปแล้ว 219,738 ล้านบาท เป็นเงินกู้ 107,428 ล้านบาท เงินระบายข้าว 59,154 ล้านบาท ธ.ก.ส. สำรองจ่าย 53,156 ล้านบาท และโครงการจำหน่ายรอบ 2 ปี 2556 จ่ายไปแล้ว 31,724 ล้านบาท รวมวงเงิน ธ.ก.ส. สำรองจ่าย 84,880 ล้านบาท

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวงเงินจำหน่ายข้าวที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) แจ้งกับที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริหารหนี้สาธารณะ กำหนดว่ากระทรวงการคลังค้ำประกันได้ไม่เกิน 20% ของงบรายจ่ายปี 2556 จะกู้ได้แค่ 4.8 แสนล้านบาท ในโครงการจำหน่ายข้าว ณ วันที่ 30 เม.ย. 2556 ใช้วงเงินกู้จำนวนทั้งสิ้น 462,750 ล้านบาท คงเหลือวงเงินกู้ 37,250 ล้านบาท เพื่อไม่ให้วงเงินกู้เกิน

สบน. ระบุว่าเมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินคืนขายข้าวต้องนำไปชดเชยหนี้เงินกู้ก่อน โดยให้นำไปชดเชยหนี้เงินกู้สภาพคล่อง ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้าน เพราะฉะนั้นเงินจากการขายข้าวคงเหลือ 59,154 ล้านบาท จะต้องส่งคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. ก่อน ดังนั้นเท่ากับว่า ธ.ก.ส. ต้องสำรองจ่ายเงินในการรับจำหน่ายข้าว ณ วันที่ 14 พ.ค. เป็นเงิน 147,944 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในการแก้ปัญหาเงินทุนจำหน่ายข้าวนั้น กขช. ได้เห็นชอบให้ใช้หนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านก่อน และนำเงินนั้นมาหมุนเวียนจำหน่ายต่อ และหากยังไม่ได้รับเงินจากการขายข้าว กรณีเต็มวงเงินแล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์ตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราวๆ เพื่อสำรองจ่ายโดยได้รับชดเชยต้นทุนเงินอัตรา FDR+1

นอกจากนี้ยังให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้น ดอกเบี้ย โดยรัฐบาลรับภาระทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการรับจำหน่ายข้าว รวมทั้งที่ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายระหว่างรอจัดหาเงินทุน

อย่างไรก็ตาม ทาง สบช. มีข้อเสนอเพิ่มเติม โดยเฉพาะความเห็นของนางสาวสุภา ที่เสนอให้จำกัดกรอบเงินจำนำข้าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ กระทรวงพาณิชย์จะต้องดำเนินการให้มีการใช้เงินกู้ไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาท และเงิน ธ.ก.ส.ไม่เกิน 9 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 30 ก.ย. 2556 และข้อเสนอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณชดเชยคืนโครงการจำนำปี 2555/2556 ให้เสร็จภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ต้องรอรอบผลผลิตให้เสร็จก่อน

ซึ่งส่วนนี้ที่ประชุม กชช. ไม่เห็นชอบด้วย โดยการใช้งบเงินให้หรือกับนายนิวัฒน์ธำรงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขยายกรอบวงเงินและระยะเวลา ขณะที่การใช้คืนใน 1 ปีนั้นมีการระบุในที่ประชุมว่าไม่สามารถทำได้ เพราะต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองการปิดบัญชีก่อน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 4 มิ.ย. กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบการจัดทำตัวเลขปริมาณและงบประมาณโครงการรับจำนำเป็นรายปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เห็นชอบในการประชุมเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา แทนมติเดิมที่แยกตัวเลขปริมาณและงบประมาณตามรอบเวลาการรับจำนำปีและนาปี โดยยังคงตัวเลขปริมาณและงบประมาณที่จะใช้ในโครงการรับจำนำปี 2555/2556 ที่ให้สิทธิเกษตรกรจำนำได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

โดยคาดการณ์ข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำรอบแรก (นาปี 2555/56) 15 ล้านตัน และรอบ 2 (นาปี 2556) อีก 7 ล้านตัน และวงเงินหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการรับจำนำ 4.1 แสนล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าวมีความคล่องตัวขึ้น เดิมกำหนดปริมาณและกรอบใช้เงินเป็นรอบ แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขอวงประมาณเพิ่มหรือปรับตัวเลขคาดการณ์จำนำ ยังคงเป็น 22 ล้านตัน และการปิดบัญชีจะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. พร้อมกัน ไม่ว่าจะจำนำรอบ 1 หรือ รอบ 2

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า ขณะนี้มีการระบายข้าวของรัฐบาลในหลายรูปแบบ ได้แก่ การระบายผ่านการทำโครงการข้าวถุงธงฟ้า ซึ่งมีการระบายหลายครั้งให้กับผู้ประกอบการหลายราย เพื่อนำข้าวจากโกดังรัฐบาลไปปรับปรุงสภาพและจัดส่งไปยังพื้นที่ ซึ่งพบว่ากระจายอยู่แถบจังหวัดลพบุรี และมีอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มีการส่งมอบข้าว ตามโครงการข้าวถุงธงฟ้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ มีการระบายผ่านบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ที่มีการส่งมอบติดอันดับ 1 ใน 5 ผู้ส่งออกข้าวสูงสุดเมื่อปี 2555 โดยบริษัทดังกล่าวได้ประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบไม่ระบุโกดัง

"ที่บอกว่าขายข้าวเกือบหมดแล้ว ยังเป็นที่น่าสงสัยเพราะถ้ามีข้าวออกมาในตลาดไม่ว่าจะส่งออก แบบรัฐต่อรัฐ หรือข้าวที่ขายในประเทศ คนในวงการต้องรู้ต้องเห็นบ้าง แต่นี้ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าที่บอกมีออเดอร์จีทูจีนั้นเป็นจริงหรือไม่ เพราะราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามที่ราคาเฉลี่ยประมาณตันละ 360-370 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น จึงไม่น่าจะมีคำสั่งซื้อมาถึงไทย ยกเว้นอิรักที่ยอมสู้ราคา แต่ก็มีบริษัทที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลเป็นผู้ขายและส่งมอบให้แล้วไม่ใช่รูปแบบการทำจีทูจีอย่างที่ว่า"

นายกล้าณรงค์ จันทิก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว กล่าวว่า ขณะนี้เอกสารที่ ป.ป.ช. ได้มา แม้จะมาจากผู้ร้อง เช่น สำเนาเช็ค แต่หากจะสอบจะต้องได้หลักฐานจากธนาคารที่มีการรับรองมาเท่านั้น ขณะที่ในส่วนของพยาน จะประกอบด้วย พยานผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ป.ป.ช.สามารถเชิญมาให้ข้อมูลได้ทันที

ส่วนพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง จะต้องดูจากเอกสารว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือไม่ มีการเซ็นชื่อในเอกสารหรือไม่ และหากมีการเซ็นจะต้องนำมาดูว่าการเซ็นชื่อดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ด้านเอกสารต่างๆ ที่ป.ป.ช. ได้มาขณะนี้ก็ต้องมาดูในแต่ละแฟ้มมีเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อไม่นานมานี้ อนุกรรมการไต่สวนได้เชิญนางวัชรวิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์มาชี้แจง โดยได้เพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งในส่วนรายละเอียดนางวัชรวิ จะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงดำเนินการส่งเอกสารมาให้ต่อไป

นายกล้าณรงค์ กล่าวอีกว่า คณะทำงานของ ป.ป.ช. ได้รับทราบข้อมูลของการอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ นพ.วรงค์ เดชกิจ

วิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์แล้ว เพราะได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการอภิปรายอยู่แล้วและเตรียมนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถบอกได้ว่าคดีนี้ จะพิจารณาได้เสร็จเมื่อไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน และหากมีกรณีใดที่มีผู้เกี่ยวข้องที่ต้องถูกไต่สวนเพิ่มเติม ก็จะต้องดำเนินการไต่สวนอีก

ด้าน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้ถอนตัวจากการเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้ว เนื่องจากในอดีตเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว จึงเกรงว่าหากมาทำคดีนี้จะเกิดปัญหาประโยชน์ทับซ้อนได้ ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งให้นายประสาธ พงษ์ศิริวภัย กรรมการ ป.ป.ช. มาทำหน้าที่แทน

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

ธ.ก.ส.รับเกินเกณฑ์กชช.จีพาณิชย์เร่งขาย

โครงการแทรกแซงสินค้าเกษตรของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้งบประมาณบานปลายเกินการควบคุม โดยเฉพาะการจำนำข้าวล่าสุดยอดใช้เงินจำนำพุ่งไปถึง 6.1 แสนล้านบาท เกินไปจากกรอบที่คณะกรรมการนโยบายข้าว (กชช.) ให้อำนาจ และยอดรวมงบประมาณในโครงการจำนำข้าว จะเพิ่มขึ้นเป็น 7 แสนล้านบาท ภายในปีนี้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายใช้เงินในโครงการการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ช่วงเวลาการผลิตปี 2554/2555 และปี 2555/2556 วงเงิน 8 แสนล้านบาท ซึ่งถึงขณะนี้ รัฐบาลได้ใช้เงินในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 2 ปีการผลิตไปแล้วทั้งสิ้น 6.6 แสนล้านบาท โดยในช่วงเวลาการผลิตปี 2554/2555 รัฐบาลตั้งเป้าหมายใช้เงินโครงการจำนำข้าวเปลือกนาปี จำนวน 20 ล้านตัน แต่ดำเนินการรับจำนำจริง 6.95 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงิน 1.18 แสนล้านบาท และนาปรัง วงเงิน 14.7 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงิน 2.18 แสนล้านบาท

โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง วงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท และแทรกแซงราคายางพารา จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท สำหรับข้าวนาปีช่วงเวลาการผลิตปี 2555/2556 สิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. รับจำนำข้าวนาปี เป้าหมาย 15 ล้านตัน รับจำนำแล้ว 13.12 ล้านตัน วงเงิน 2.11 แสนล้านบาท นาปรังเป้าหมายไว้ที่ 7.105 ล้านตัน จนถึงปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 2 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายออกไปประมาณ 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาล ช่วงเวลาการผลิตปี 2554/2555 มาจนถึงปี 2555/2556 ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น 6.1 แสนล้านบาท และอีก 50,000 ล้านบาท ใช้ในการรับจำนำยางพารา และมันสำปะหลัง ซึ่งถือว่าเกินกว่ากรอบวงเงินที่รัฐบาลกำหนดแล้ว ขณะที่วงเงินของโครงการนี้ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ว่าจะใช้ไม่เกิน 500,000 ล้านบาท

สำหรับผลขาดทุนจากโครงการนี้ เฉพาะในช่วงเวลาการผลิตปี 2554/2555 มีผลขาดทุนประมาณ 120,000 ล้านบาท และช่วงเวลาการผลิตข้าวนาปี 2555/2556 มีผลขาดทุนประมาณ 90,000 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลสรุป ณ เดือนม.ค. 2556 ที่ผ่านมา

ด้าน นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) มีมติให้ควบคุมวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลว่า จะต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท แม้ช่วงหนึ่งช่วงใดของปีนี้ ยอดการใช้เงินอาจจะสูงเกินกว่า 500,000 ล้านบาท แต่ภายในสิ้นปีนี้ ยอดการใช้จ่ายของโครงการนี้จะต้องไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่า จะต้องมีการระบายข้าว เพื่อนำมาชำระคืนให้กับโครงการนี้

ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้สำรองเงินในส่วนที่เกินกว่าวงเงินใช้จ่ายในโครงการแล้วประมาณ 80,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายว่าจะนำเงินมาคืนให้กับ ธ.ก.ส. ภายในปีนี้จำนวน 220,000 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันได้ ธ.ก.ส. ได้รับเงินคืนแล้ว 120,000 ล้านบาท

สำหรับเงินที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวนาปรังปีการผลิต 2555/2556 นั้น รัฐบาลได้กำหนดว่า จะใช้เงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ที่นำกลับมาหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวนาปรังช่วงเวลาการผลิตนี้ต่อไป

นายลักษณะ กกล่าวว่า สิ้นปีนี้อุดหนุนเงินสะสมสำหรับการแทรกแซงสินค้าเกษตรน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7 แสนล้านบาท เพราะข้าวนาปรังที่ใช้เงินก้อนใหญ่ทยอยเข้าสู่โครงการเกือบหมดแล้ว ยังต้องใช้เงินเพื่ออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นการใช้เงินของรัฐจึงไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 แสนล้านบาทแต่อย่างใด

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ในการจำนำข้าวมีเงินงบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติเพียงแค่ 4.1 แสนล้านบาท และให้ใช้เงินของ ธ.ก.ส. อีก 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยอดใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว และเป็นเหตุผลสำคัญในการที่ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ถูกโยกย้ายออกจากคณะกรรมการปิดบัญชีจำนำข้าว เพราะนางสาวสุภา พยายามเข้าไปปิดบัญชีงบดุลคุมยอดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

เขาระบุว่า ปัญหาสำคัญที่สุดอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถระบายข้าวออกได้และที่ออกมาแถลงว่ามี การตกลงรัฐต่อรับ ซึ่งแม้จะตกลงกันจริง แต่เวลาผู้ซื้อรับสินค้าจะซื้อข้าวในราคาตลาด ยอดรายรับจึงเข้าน้อย ขณะที่ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายไปเรื่อยๆ

"กระทรวงพาณิชย์พูดโกหกทั้งนั้น ที่บอกว่าขายข้าวออกไปเท่านั้นเท่านั้น ที่ขายได้เป็นการขายในประเทศมากกว่า เพราะข้าวไทยห่างจากอินเดีย เวียดนาม กว่า 100 ดอลลาร์ต่อตัน" นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวว่า รัฐบาลจะประสบปัญหาขาดทุนในการขายข้าวมาก โดยข้าวทุกตันที่ขายหากคิดไป ออกไปในราคาตลาดจะขาดทุนประมาณ 240 ดอลลาร์ต่อตัน หรือ 7,200 บาท เพราะจำนำเข้ามาในต้นทุนประมาณ 700 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ราคาตลาดขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 500 ดอลลาร์ แต่เป็นราคาที่ขายไม่ได้เพราะสูงกว่าคู่แข่ง เพราะฉะนั้นการขาดทุนแค่ 2 แสนล้านบาท ถือว่าน้อยเกินไป ยอดจริงน่าจะสูงมากกว่านี้

เขากล่าวว่า เพื่อจำกัดการสูญเสียงบประมาณอย่างไรเหตุผล รัฐควรปรับปรุงระบบการจำนำ โดยจำกัด ปริมาณจำนำ และจำกัดพื้นที่ผลิตต่อครัวเรือนในการจำนำ โดยมุ่งเป้าช่วยชาวนารายย่อยและยากจริงๆ เท่านั้น ขณะเดียวกันในการระบายข้าวต้องเปิดประมูลโปร่งใส แม้ว่าราคาจะปรับลดลงมาบ้าง แต่ต้องยอมขาดทุน เพื่อระบายสต็อกออกไปก่อน เพราะเก็บสต็อกไว้ จะมีแต่การสูญเสีย

"ต้องจำกัดปริมาณจำนำ ลดการสูญเสียงบประมาณที่ไม่ได้ช่วยตรงจุดอย่างแท้จริงลง ขณะที่การขายต้อง โปร่งใส ไม่ใช่ให้คนของตัวเอง 2-3 คน จัดการกับตลาด ขณะนี้ถือว่าเสียหายมหาศาลแล้ว ไม่รวมกับอุตสาหกรรมข้าว ไทยที่พังทั้งระบบ ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โรงสีหัวรัฐพับจำนำข้าวผวาหนี้เงินกู้ขยายโกดัง

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ต่างคาดว่าโครงการรับจำนำข้าวจะไปไม่รอด โดยเฉพาะในปีหน้า เนื่องจากเกรงว่ารัฐบาลไม่มีเงินมาใช้ในโครงการ แล้ว จึงทำทุกอย่างที่จะหาเงินมาใช้หนี้ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงสีและ สร้างโกดัง

"ที่ผ่านมารัฐได้กู้เงินมาลงทุนขยายกำลังการผลิตข้าวเปลือกของโรงสี บางรายกู้เงินมาสร้างโกดังรองรับข้าวสารในโครงการรัฐบาลขนาดใหญ่ แต่ทำท่าว่าโครงการรับจำนำข้าวจะไม่รอด จึงเร่งหาเงินคืนแบงก์บางคนถึงกับพูดว่า การลงทุนจะต้องคืนทุนภายใน 1 ปี" แหล่งข่าวเปิดเผย

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาล โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า จะมีเงินมาหมุนเวียนจ่ายให้ชาวนาหรือไม่ ส่วนโรงสีมีหน้าที่ออกไปประทวนและสีข้าว แต่เท่าที่ทราบตอนนี้มีเสียงร้องจากชาวนาว่าจำนำข้าวแล้วยังไม่ได้เงิน

"ถามว่าเรากังวลหรือไม่ ถ้าโครงการจะล้ม ก็ตอบว่าไม่กังวลอะไร เพราะโรงสีมีหน้าที่รับข้าวและออกไปประทวนให้ชาวนา เรื่องเงินเป็นเรื่องของธ.ก.ส.กับชาวนาและในสภาคณะฯ ไม่มีการพูดว่าโครงการจะล้มหรือไม่ล้มอย่างเป็นทางการ ส่วนโรงสีรายใดจะไปพูดกันก็เป็นการพูดกันแบบไม่เป็นทางการ" นายมานัส กล่าว

นายมานัส กล่าวว่า ส่วนการส่งข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเข้าโกดังกลางในช่วงที่ผ่านมา มีปัญหาน้อยมาก ที่มีปัญหา ก็จะเป็นการส่งมอบปลายข้าวหอมฯ เข้าโครงการ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลขายข้าวในสต็อกได้ และมีโกดังใหม่เข้าโครงการเพิ่มเติม ส่วนจะขายข้าวอย่างไรคงต้องถามกระทรวงพาณิชย์

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ชี้แจงในสภาฯ กรณีมีการอภิปรายว่าโครงการรับจำนำข้าวมีผลขาดทุนมหาศาลว่า การดำเนินการปิดบัญชีรับจำนำผลิตผลการเกษตรเกี่ยวข้องกับโครงการเดิม 15 โครงการ เป็นโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ รับจำนำ 2554/2555 ต่อเนื่อง 2555/2556 ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อรายงานการปิดตัวเลขโครงการที่ต้องส่งให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติตรวจสอบก่อน

[ที่มา โพสต์ทูเดย์](#)

เทรดเดอร์ค้าข้าวไทย ขายไม่ออกแพงเวอร์ 560 เหรียญ

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานการประชุมชาวนานาชาติปี 2556 (Thailand Rice Convention 2013) เมื่อต้นสัปดาห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางการจับตาของเทรดเดอร์ ผู้แทนประเทศผู้ปลูกข้าว และประเทศผู้นำเข้าข้าวที่ว่า รัฐบาลไทยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับจำนำข้าวปี 2556/57 หรือไม่ หลังจากรับจำนำมาแล้ว 3 ฤดูกาลเพาะปลูก และประสบปัญหาขาดทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท

ระหว่างการประชุม นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันจะระบายข้าวสต็อกรัฐบาลด้วยวิธีขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ G to G ต่อไป โดยอ้างว่าได้เจรจายขายให้กับรัฐมนตรีการค้าหลายประเทศที่เข้าร่วมประชุม

"โตโก สนใจซื้อข้าวขาวจากไทยโดยตรง จากเดิมที่ซื้อผ่านโบรกเกอร์ คาดว่าหลายแสนตัน และจะเจรจาให้เสร็จในปีนี้ อีกทั้งไทยอยู่ระหว่างการร่างบันทึกความตกลง (MOU) ซื้อขายข้าวขาว G to G กับเกาหลีใต้ เบื้องต้น 1 ล้านตันต่อปี และยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างเจรจา เช่น ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงจีน หากนับปริมาณที่เสนอซื้อเข้ามาในตอนนี้ คาดว่าข้าวในสต็อกรัฐบาลแทบจะไม่พอขาย และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวโลก และยืนยันเป้าหมายการส่งออกข้าวที่วางไว้ 8.5 ล้านตัน ขณะเดียวกันจะส่งเงินคืนกระทรวงการคลังได้ตามแผน มีเงินเพียงพอใช้ในโครงการรับจำนำปี 2556/2557 แน่แน่นอน" นายบุญทรงกล่าว

อย่างไรก็ตาม เเทรดเดอร์ค้าข้าว รวมทั้งหน่วยงานรับซื้อข้าวของรัฐบาลประเทศคู่แข่ง มองตลาดข้าวของประเทศไทยต่างออกไป โดย Mr.Jeremy Zwinger ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท The Rice Trader กล่าวว่า ไทยน่าจะส่งออกข้าวในปีนี้ได้แค่ 6.5 ล้านตัน และอีก 3 ไตรมาสที่เหลือ ไทยจะต้องส่งออกเชิงรุก เพราะช่วงปีที่ผ่านมามีเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น 5.15% เมื่อเทียบกับอินเดียที่อ่อนค่าลง 28.91% ย่อมจะมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ราคาข้าวไทยแพงเป็นอันดับ 2 รองจากข้าวสหรัฐ แต่ยิ่งแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียมากเกิน 70 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือต่างกันมากที่สุดในรอบ 20-30 ปี

"ข้าวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 560 เหรียญสหรัฐ แต่เวียดนามและอินเดียขายอยู่ราว ๆ 390 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมันเป็นราคาที่ต่ำเกินไปหรือไม่ แต่ราคาที่ต่างกันแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในระยะยาว ตลาดข้าวเป็นตลาดเสรีหรือไม่ หรือระบบการเมืองที่ต่างมีส่วนสัมพันธ์กับช่วงต่างของราคาข้าวในแต่ละประเทศ"

Mr.Michael J.S.Lim ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท Hyolim จำกัด ประเทศเกาหลี กล่าวว่า ปีนี้จะนำเข้าข้าว 388,000 ตัน เพิ่มจากปีก่อนที่ซื้อทั้งหมด 368,000 ตัน มีทั้งซื้อจากข้าวเมล็ดยาวจากไทย และที่เหลือซื้อชนิดอื่นจากสหรัฐ-จีน

"แม้ว่าจะมีการนำเข้าข้าวเมล็ดยาวแบบของไทย แต่ก็ยังมีปัญหาไปขายต่อในตลาดได้ลำบาก อย่างปีก่อนเคยนำเข้าข้าวไทย 30,000 ตัน รัฐบาลเกาหลีต้องเก็บสต็อกข้าวขึ้นไว้ในคลัง ไม่รู้จะอย่างไร ปีหน้าข้อกำหนดเรื่องการนำเข้าจะหมดอายุ แต่ต้องมีการเจรจากันว่าจะตัดสินใจเปิดตลาดหรือไม่ แต่หากเทียบราคาแล้ว ข้าวสหรัฐราคา 24,024 วอน ถูกกว่าข้าวไทยที่ 24,866 วอนต่อ 20 กก. รัฐบาลไทยจะลดราคาได้ไหม"

นายชูทาร์โต อลิโมโซ ประธานหน่วยงานนำเข้าข้าวของอินโดนีเซีย (บุลือก) กล่าวว่า ในปีนี้ยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวทั้งจากเวียดนามและไทย เพราะสต็อกข้าวยังมีอยู่และผลผลิตในประเทศก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซียกำลังส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การบริโภคในประเทศเพียงพอและลดการนำเข้าข้าว ทำให้ที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวเพียง 600,000 ตัน ลดลงจากปี 2555 ที่มีการนำเข้า 1.8 ล้านตัน

ขณะที่ Mr.Orlan A Calayag ประธานหน่วยงานนำเข้าข้าวฟิลิปปินส์ กล่าวว่า แม้ว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศนำเข้าข้าวรายใหญ่ แต่รัฐบาลมีแผนงาน 10 ปี (2554-59) มุ่งเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เพิ่มผลผลิต ขยายระบบชลประทานขนาดเล็กเพิ่ม 108 โครงการจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ 5,000 เฮกตาร์ และสร้างแรงจูงใจโดยการปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด คาดว่าผลผลิตเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 3.3% หรือราว 15 ล้านตันต่อปี ช่วยลดการนำเข้าข้าวลง

ด้าน Mr.David Dawe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า ส่วนต่างราคาข้าวไทยและเวียดนามในช่วง 10 ปี นับจาก 2546-2556 ต่างกันถึง 45% ถือว่าไม่เคยเห็นกันมาก่อน ขณะที่ราคาข้าวในตลาดอาเซียนทั้งค่าส่งและค่าปลีกก็เพิ่มขึ้น 10-20% โดย FAO ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นเพราะโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ให้ราคาซื้อข้าวจากชาวนาในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 60% สูงที่สุดกว่าจีนและอินเดียที่จะให้ราคาซื้อข้าวเพิ่มแค่ 20% และบังกลาเทศเพียง 10% สอดคล้องกับความเห็นของนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการส่งออกข้าวไทยว่า อยู่ในภาวะชะงักงัน โดย 4 เดือนแรกส่งออกได้แค่ 2 ล้านตัน ทางเอกชนเตรียมทบทวนเป้าหมายส่งออกช่วงครึ่งปีหลัง จะส่งออกได้ 6.5 ล้านตันหรือไม่ เพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งอัตราแลกเปลี่ยน ราคาพื้นฐานของข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

เมียนมาร์-เขมร ทำชิงแชมป์ ส่งออกข้าว

Mr. Pwint San รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เปิดเผยในการประชุมข้าวโลก (ไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน 2013) ที่จังหวัดเชียงใหม่ (27 พ.ค.56)ว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้เมียนมาร์มีการส่งออกข้าวไปแล้ว 1.5 ล้านตัน ถือเป็นปริมาณการส่งออกสูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ในปี 2020 (2563) ตั้งเป้าส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ล้านตัน และตั้งเป้าหลังจากนั้นจะส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เมียนมาร์มีเป้าหมายในปี 2565 จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวและเป็นเบอร์ 1 ของผู้ส่งออกข้าวในอาเซียน โดยการนำเข้าข้าวของเมียนมาร์เป็นของเอกชน 100% แต่รัฐบาลจะให้สนับสนุนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ด้านนายทาน จันเมตา ปลัดกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ในปีการผลิต 2554/55 กัมพูชาผลิตข้าวเปลือกได้ปริมาณ 8.5 ล้านตัน ทั้งนี้กัมพูชาตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2558 เป็น 1 ล้านตัน จากเดิมส่งออกเพียง 4 หมื่นตัน ซึ่งจะผลักดันให้กัมพูชาเป็นผู้ส่งออกข้าวอีกหนึ่งรายสำคัญของอาเซียน

ขณะที่ Mr.Sutarto Alimoeso ประธาน Perum Bulog อินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยส่งเสริมระบบชลประทานและตั้งเป้าในปี 2557 ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านตัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบทบาทของบูล็อก (องค์กรสำรองข้าวอินโดนีเซีย) ได้เน้นการบริหารจัดการสต็อกอาหารของประเทศให้เหมาะสมไม่เฉพาะข้าว ซึ่งบูล็อกจะดูแลให้อยู่ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม

Mr. Orlan A Calayag Administrator องค์กรอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) กล่าวว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์เฉลี่ยประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี แต่ปีนี้ยังไม่มีภัยธรรมชาติที่ทำให้ผลผลิตลดลง และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อให้มีข้าวที่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

ขณะที่ภาคเอกชนของไทยนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการค้าข้าวในอาเซียน เนื่องจากไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวอย่างต่อเนื่องทั้งเทคโนโลยีการผลิต, การขนส่งรวมถึงการบริการทางการเงินที่มีความทันสมัย แต่ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558 ว่าจะมีการเปิดเสรีด้านการค้าข้าวมากน้อยเพียงใด

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยขณะนี้อยู่ในภาวะชะลอตัวโดย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.56) ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 2.5 ล้านตัน คาดทั้งปีภาคเอกชนจะส่งออกข้าวได้ปริมาณ 6.5 ล้านตัน ส่วนจะมีการปรับเป้าการส่งออกข้าวลดเหลือ 6 ล้านตัน หรือไม่นั้นต้องรอประเมินสถานการณ์การส่งออกข้าวในเดือนมิถุนายนอีกครั้ง

"แนวโน้มการส่งออกข้าวครึ่งปีหลัง ยังพอมีปัจจัยบวกหลังจากค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลง แต่ราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งไทยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกได้หากรัฐบาลสามารถผลักดันส่งออกข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีโดยเพิ่มสัญญาและการส่งมอบได้มากขึ้น จะทำให้การส่งออกเพิ่มจากเป้าเดิมได้"

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมข้าวโลกในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจในการข้าวได้เจรจา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้าขายข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาซื้อขายข้าวในที่สุด โดยรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของโลก โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ไทยมีสัญญาในการส่งมอบข้าวยังมีอีกหลายสัญญาที่รอส่งมอบ รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจา รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกได้ตามแผนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวรอบใหม่

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

สหรัฐเร่งสอบข้าวสาลีตัดแปลงพันธุกรรม

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐได้สกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อของต้นข้าวสาลีตัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ที่พบในรัฐโอเรกอน เพื่อสืบหาที่มาแล้ว แต่กระทรวงเกษตรยืนยันว่าข้าวสาลีจีเอ็มโอไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม บรรดาบริษัทโรงสีข้าวของเกาหลีใต้ได้รับการนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐแล้ว ขณะที่หลายประเทศในเอเชียได้เพิ่มการตรวจตราข้าวสาลีจากสหรัฐ ข้าวสาลีจีเอ็มโอดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยบริษัทมอนซานโตเมื่อกว่า 10 ปีก่อน แต่ไม่เคยมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ และเคยทดลองปลูกครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2548

การค้นพบนาข้าวสาลีจีเอ็มโอที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ทำให้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ของสหรัฐไม่ยินยอมนำเข้าข้าวสาลีจากแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐในการประมูลประจำสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่วนสหภาพยุโรปบอกว่าจะเพิ่มการตรวจสอบข้าวสาลีจากสหรัฐมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวดังกกล่าวยังไม่ได้ส่งผลใดๆ กับแคนาดา คู่แข่งการส่งออกข้าวของสหรัฐ โดยคาดกันว่าความกังวลใจของผู้ซื้อจะจางหายไปไม่ช้านี้ ด้านผู้จัด

จำหน่ายข้าวสาลีในสหรัฐต่างหวังว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐจะสามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นของผู้ซื้อต่างชาติให้กลับคืนมาได้ในเร็ววันนี้

ที่มา สำนักข่าวไทย

เกาหลีใต้ไม่พบข้าวสาลีจีเอ็มโอในการตรวจเบื้องต้น

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ว่า ในการทดสอบข้าวสาลีและแป้งสาลีจากรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา เบื้องต้น เกาหลีใต้ตรวจไม่พบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ หลังจากมีข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการตรวจพบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมในสหรัฐ จนทำให้ลูกค้าทั่วโลกตื่นตระหนก และบรรดาโรงสีของเกาหลีใต้ ระงับการนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบสินค้าจากสหรัฐครั้งสุดท้ายจากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลี ซึ่งขณะนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพุธนี้

ทั้งนี้ ข้าวสาลีที่พบในรัฐออริกอน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในปลายเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพยักษ์ใหญ่ มอนซานโต โค. กว่า 10 ปีก่อน แต่ไม่เคยผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ การตรวจพบข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมครั้งนี้ กระตุ้นให้ญี่ปุ่นระงับการนำเข้าข้าวสาลีจากสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่ อีกหลายชาติในเอเชีย ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น และสหภาพยุโรป หรืออียูเอง ก็ระบุว่า จะดำเนินการตรวจสอบเช่นกัน

การปนเปื้อนครั้งล่าสุดนี้เกิดกับข้าวสาลีเปลือกอ่อนพันธุ์เวสเทิร์นไวต์ ในแปลงของเกษตรกรอเมริกันรายหนึ่งที่รัฐออริกอน อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐ หรือยูเอสดีเอ ยืนยันว่า ข้าวสาลีจีเอ็มโอ ที่พบไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และยังไม่พบหลักฐานด้วยว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตเชิงพาณิชย์

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พ.ค. 2556 มีจำนวน 648,359 ตัน มูลค่า 273.449 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.- 31 พ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 2.787 ล้านตัน มูลค่า 1.211 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.5% มูลค่าเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 2.546 ล้านตัน มูลค่า 1.165 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงอ่อนตัวลงเนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวเกรดเดียวกันของปากีสถาน และอินเดียอยู่ที่ระดับ 435 และ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบีตามลำดับ ขณะที่วงการค้าคาดว่าในช่วงนี้ราคาข้าวยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ โดยที่ความต้องการข้าวในตลาดยังคงมีเป็นระยะๆ แต่ปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ผลผลิตของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดเช่นเดียวกัน

ทางการเวียดนามระบุว่าเวียดนามอาจจะมีการรับซื้อข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) จากเกษตรกรจำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร (ประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก) เพื่อเก็บสต็อกไว้ โดยข้าวจำนวนนี้คิดเป็นประมาณ 20% ของผลผลิตข้าวในฤดูนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 9 ล้านตันข้าวเปลือก โดยที่ผลผลิตข้าวจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงเดือนหน้า

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า สมาคมอาหารยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับปริมาณข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ที่จะมีการรับซื้อเพื่อเก็บสต็อกไว้ ซึ่ง VFA ต้องการให้มีการเก็บสต็อกไว้ 500,000 ตัน แต่ตัวแทนของจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเสนอให้เก็บสต็อกไว้ 1.5 ล้านตัน นอกจากนี้ข้อกำหนดในการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนโดยจะต้องรอให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากในครั้งนี้นอกจากสมาชิกของสมาคมอาหารแล้วยังได้มีการเพิ่มหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาร่วมโครงการด้วย

ทั้งนี้โครงการรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน เพื่อเก็บสต็อกไว้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.-15 ส.ค. นี้

สำหรับราคาข้าวเปลือกที่จะมีการรับซื้อนั้น แหล่งข่าวของทางการระบุว่า ในช่วงฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring rice crop) ทางการกำหนดราคาซื้อไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อตัน. (ให้เกษตรกรมีกำไรประมาณ 30%) โดยคำนวณจากต้นทุนการผลิตประมาณ 3,600 ดอลลาร์ต่อตัน. ขณะที่ในฤดูการผลิตฤดูร้อนจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าคือ 4,100 ดอลลาร์ต่อตัน. ดังนั้นบางฝ่ายจึงเห็นว่าราคาซื้อควรสูงกว่าเดิมเพื่อให้เกษตรกรยังคงมีกำไรประมาณ 30%

อย่างไรก็ตาม บางฝ่ายกลับเห็นตรงข้ามเพราะหากกำหนดราคาซื้อสูง ทางการก็จะต้องมีการชดเชยราคาให้กับผู้ที่รับซื้อข้าวที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพราะผู้ค้าข้าวที่จะขายข้าวไปยังต่างประเทศก็จะต้องมีการเสนอราคาขายข้าวในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งหากรัฐบาลไม่เข้ามาช่วยเหลือก็อาจจะทำให้ผู้ค้าข้าวประสบภาวะขาดทุนเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วในช่วงที่ราคาข้าวในตลาดโลกลดลง

ที่มา Riceonline.com

พม่า

จากสถานการณ์ที่ค่าเงินจัตออ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อการส่งออกข้าวของพม่ามาก โดยผู้ส่งออกมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% แต่ก็ได้ทำให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นด้วย โดยในช่วงเริ่มต้นของปีงบประมาณนี้ (1 เม.ย. 2556 – 30 มี.ค. 2557) ณ วันที่ 17 พ.ค. พม่าส่งออกข้าวประมาณ 97,000 ตัน มูลค่าประมาณ 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีการส่งออกประมาณ 119,000 ตัน

วงการค้าระบุว่า ขณะนี้ราคาของพม่าอยู่ที่ประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 948 จัตต่อ 1 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 860 จัตต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับผู้ส่งออกมากกว่าเกษตรกร เพราะสต็อกข้าวส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ส่งออกซึ่งได้ซื้อข้าวไว้ในช่วงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น กลับส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นด้วย โดยข้าวพันธ์ Emahta ราคาขึ้นมาจากอยู่ที่ 15,000 จัตต่อตัน จากระดับ 12,500 จัตต่อตัน

เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (1เม.ย. 2555-30 มี.ค. 2556) พม่าส่งออกข้าวประมาณ 1.3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 528 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 32.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.14 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอินเดียกลายเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกธัญพืช รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยส่งออกเป็นปริมาณมากถึงปีละ 250 ล้านตันมาสองปีติดต่อกันแล้ว และยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย คาดว่าในปี 2556-2557 จะมีการส่งออกธัญพืชเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเทียบกับปี 2536-2537 จะเห็นได้ว่าผลผลิตธัญพืชโดยรวมเพิ่มขึ้น

ถึง 40% โดยผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 31% จาก 80 ล้านตันเป็น 105 ล้านตัน และผลผลิตข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 58% จาก 60 ล้านตันเป็น 95 ล้านตัน

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว เนื่องมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก คุณภาพที่ดีขึ้นของเมล็ด บัญ การชลประทาน เทคโนโลยีและเครื่องจักร รวมไปถึงการที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนภาคการเกษตรโดยการเพิ่มราคาขั้นต่ำของผลผลิต แต่ถึงอินเดียจะมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังขาดแคลนน้ำมันพืชซึ่งต้องมีการนำเข้าโดยตลอด

ทั้งนี้ พื้นที่การผลิตธัญพืช ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียก็คือรัฐ Punjab และ Haryana ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ แต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่รัฐทั้งสองเก็บสำรองไว้ก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการพึ่งพารัฐใหญ่ๆเพียงสองรัฐ ทางรัฐบาลจึงสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวในพื้นที่ทางภาคตะวันออกในรัฐ Bihar, West Bengal และ Chhattisgarh ซึ่งในอนาคตจะต้องพึ่งพาผลผลิตจากรัฐเหล่านี้เนื่องมาจากความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

ที่มา Riceonline.com

จีน

จากการที่มีรายงานข่าวว่าได้มีการตรวจพบการปนเปื้อนสารแคดเมียมในข้าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะที่ปลูกจากมณฑลหูหนานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดของจีน ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จีนอาจนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนข้าวที่ปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการส่งออกข้าวของเวียดนามและไทย รวมทั้งปากีสถาน ในขณะที่อินเดียอาจไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้เนื่องจากจีนจำกัดการซื้อด้วยเหตุผลความวิตกกังวลด้านคุณภาพ

นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่า จีนจะนำเข้าข้าวเพิ่ม 16% หรือคิดเป็นปริมาณรวมที่ 2.2 ล้านตัน โดยจะทบทุนประมาณอีกครั้งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งอาจทำให้จีนกลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกแทนที่ไนจีเรีย

ปัจจุบัน ราคาข้าวสารในเมืองกวางโจวของจีน สูงถึง 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ข้อเสนอซื้อขายข้าวคุณภาพชั้นเดียวกับกันจากเวียดนาม มีราคาต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ยังไม่รวมค่าขนส่ง) ซึ่งความต้องการข้าวเป็นพิเศษจากจีนอาจเป็นตัวกำหนดราคาข้าวพื้นฐานในตลาดโลกให้แข็งแกร่งขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวลดลงเนื่องจากการจัดหาล้นตลาด ซึ่งในช่วงสัปดาห์ก่อน ผู้ส่งออกข้าวจากเวียดนามได้ปรับขึ้นราคาข้าวส่งออกแล้วประมาณตันละ 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากจีน

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ได้ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดยกำหนดแหล่งที่มาจากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 14 มิ.ย.

สำหรับการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 120,000 ตัน โดยคาดว่าซื้อจากบริษัท Olam international (ราคา 545.59 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out) และซื้อจากบริษัท Ameropa จำนวน 30,000 ตัน (ข้าวจากอาร์เจนตินา)

ทั้งนี้ เมื่อรวมการประมูลครั้งล่าสุด ในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยเป็นจำนวนรวม 360,000 ตัน จากการประมูล 4 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2556 โดยใน 3 ครั้งแรก อิรักซื้อข้าวไทยครั้งละ 80,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อียิปต์

รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างประเทศ (The Industry and Foreign Trade Minister) ระบุว่าอียิปต์ได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวหลังจากที่ราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้น และสต็อกข้าวในประเทศมีปริมาณลดลง โดยคาดว่ามาตรการนี้จะมีผลไปจนถึงเดือน ก.ย. ศกนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่า ในขณะที่ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ 2,050 ปอนด์อียิปต์ (EGP) (ประมาณ 293 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นถึง 15% จากระดับ 1,800 ปอนด์อียิปต์ (EGP) (ประมาณ 257 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ค้าข้าวไม่ต้องการขายข้าวให้แก่หน่วยงานจัดหาข้าวของทางการ (The General Authority for Supply Commodities; GASC) เพราะในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินของอียิปต์อ่อนค่าลง

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า การส่งออกข้าวโดยผิดกฎหมายกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะ รัฐบาลกำหนดอัตราภาษีส่งออกที่สูง (ประมาณ 143 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และมีค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 11-21 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าการส่งออกข้าวอย่างผิดกฎหมายในช่วงเดือน ก.ย. 2555-มี.ค. 2556 มีประมาณ 400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 200,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการผลิต 2012/13 (ต.ค.-ก.ย.) อียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% จากจำนวน 4.25 ล้านตัน จากปีการผลิต 2011/12 ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวในปีการผลิต 2012/13 คาดว่าจะมีประมาณ 3.9 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

